

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHI LĂNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TTĐVNN

Chi Lăng, ngày tháng 6 năm 2024

V/v tập trung tổ chức tiêm phòng  
vắc xin phòng bệnh cho  
đàn vật nuôi

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, từ đầu năm đến nay (ngày 09/6/2024) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: **bệnh DTLC** xảy ra tại 936 hộ/212 thôn/74 xã, phường/10 huyện, thành phố (*huyện Đình Lập chưa có dịch*) chết và tiêu hủy 2.858 con, tổng trọng lượng là 138.425 kg; **bệnh LMLM** xảy ra tại 09 hộ/01 thôn/01 xã Yên Sơn huyện Hữu Lũng tổng số gia súc mắc bệnh là 33 con; **bệnh Đại trên động vật** xảy ra tại 01 hộ tại xã Chiêu Vũ huyện Bắc Sơn. Kết quả lấy mẫu giám sát chủ động vi rút Cúm gia cầm tại các chợ buôn bán gia cầm trên địa bàn tỉnh cho thấy tỷ lệ lưu hành vi rút Cúm A là 68,3% (43/63 mẫu).

Trên địa bàn huyện Chi Lăng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra từ đầu năm đến nay (ngày 09/6/2024) tại 244 hộ/16 thôn/04 xã, chết và tiêu hủy là 869 con, tổng trọng lượng 41.868 kg (trong đó Lợn nái, đực giống là 91 con, trọng lượng 12.171 kg; Lợn thịt, lợn con là 778 con, trọng lượng 29.636 kg).

Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh có thể phát sinh và lây lan trong thời gian tới trên địa bàn huyện là rất cao, do: (i) Chăn nuôi trên địa bàn huyện chủ yếu là nhỏ lẻ, còn hạn chế việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; (ii) Các loại mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao, ở phạm vi rộng, trong đó có các loại mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường, chưa có thuốc điều trị; (iii) Thời tiết thay đổi, diễn biến phức tạp tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi; (iv) Do Luật Đầu thầu mới được ban hành nên công tác đấu thầu mua vắc xin muộn hơn so với mọi năm vì vậy đàn gia súc đa số đã hết thời gian miễn dịch nhưng chưa được tiêm phòng nhắc lại...

Thực hiện Công văn số 1271/SNN-CNTY ngày 05/6/2024 của Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, UBND huyện yêu cầu phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh động vật tại Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh động vật, đã được UBND huyện ban hành, trong đó trọng tâm một số nhiệm vụ cụ thể sau:

### **1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện**

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện; tham mưu thành lập các Đoàn công tác của huyện đi kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác phòng chống, dịch bệnh động vật tại địa bàn; rà soát, chấn chỉnh công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh động vật bắt buộc, nhất là các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng thấp.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật.

### **2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện**

Tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ một số giải pháp nhằm quản lý tốt dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng; hỗ trợ công tác tiêm phòng ở các xã chưa có Nhân viên thú y để đảm bảo công tác tiêm phòng đúng thời gian theo kế hoạch; giám sát, theo dõi tiến độ tiêm phòng để có báo cáo kịp thời.

Đăng ký, tiếp nhận từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y vắc xin, trang thiết bị phục vụ cho công tác tiêm phòng theo Kế hoạch; cấp phát đầy đủ cho các xã, thị trấn phục vụ công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao; quản lý và sử dụng vắc xin đúng yêu cầu kỹ thuật, không gây lãng phí; phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024

Hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, công tác thanh quyết toán, phân công cụ thể cho cán bộ phụ trách địa bàn, chỉ đạo Nhân viên thú y xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Luật Thú y.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ, tác hại của các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

### **3. UBND các xã, thị trấn**

Khẩn trương tổ chức triển khai tiêm phòng đại trà đợt 1/2024 (trong tháng 6-7/2024) theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 05/3/2024 của UBND huyện Chi Lăng về Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2024.

Tổ chức thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi, số lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng đối với từng bệnh của địa phương. Trên cơ sở đó căn cứ tình hình lưu hành các loại mầm bệnh, nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo sử dụng vắc xin để khẩn trương tổ chức thực hiện tiêm phòng, rà soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi trong diện tiêm được tiêm đủ, đúng loại vắc xin. Đặc biệt là các xã có tỷ lệ tiêm phòng thấp.

- Thời gian tiêm phòng

+ Đối với Vắc xin LMLM, VDNC: Triển khai đồng loạt từ ngày 10/6/2024-10/7/2024. Do vắc xin có muôn để đảm bảo thời gian tiêm phòng đợt 2/2024 đề nghị các xã, thị trấn triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò trước, sau tiêm phòng vắc xin LMLM 07 ngày thì triển khai tiêm phòng

vắc xin Viêm da nổi cục, không tiêm 2 loại vắc xin vào cùng một thời điểm.

+ Đối với vắc xin Đại: Tiêm phòng 01 đợt chính vào tháng 6, tháng 7 năm 2024. Ngoài tiêm phòng trong đợt chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung cho số chó mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng hoặc chưa được tiêm phòng.

- Khuyến khích các hộ chăn nuôi tiêm vắc-xin DTLCP cho lợn con nuôi thịt để chủ động phòng bệnh theo Công văn số 2938/UBND-NN ngày 13/11/2023 của UBND huyện Chi Lăng về việc sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện;

Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình chống đối hoặc không thực hiện việc tiêm phòng bắt buộc đối với gia súc trong diện tiêm phòng theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp đối với chủ vật nuôi và cộng đồng về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi; thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại địa phương.

Chỉ đạo Nhân viên thú y đăng ký, tiếp nhận từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện vắc xin, trang thiết bị phục vụ cho công tác tiêm phòng, đảm bảo công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao, quản lý và sử dụng vắc xin đúng yêu cầu kỹ thuật, không gây lãng phí.

Kết thúc đợt tiêm phòng chỉ đạo Nhân viên thú y lập hồ sơ thanh quyết toán theo quy định; tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng (trong báo cáo cần nêu rõ kết quả thực hiện, những thuận lợi và khó khăn, đề xuất kiến nghị) gửi về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Trung tâm VH, TT và Truyền thông huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TTDVNN<sub>(NVT)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phùng Văn Nghĩa**